

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:



Xây dựng và Phát triển

Thành lập năm 2001, tiền thân trực thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, qua thực tiễn hoạt động Tạp chí Tài chính doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế trong công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách về quản lý kinh tế tài chính, thuế. Trước yêu cầu thực tiễn của việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau.

"Trạm trung chuyển" thông tin, người bạn tin cậy

Đầu năm 2001, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí số 01/GP-BVHTT cho Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, trực thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính. Tạp chí Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ giới thiệu, đăng tải các bài nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài ngành về lĩnh vực doanh nghiệp; thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách, chế độ tài chính doanh nghiệp; phản ánh việc thực hiện những chủ trương, chính sách, chế độ tài chính của các doanh nghiệp cơ sở.

Trong giai đoạn này, Tạp chí không chỉ là "trạm trung chuyển" thông tin mà còn trở thành người bạn tin cậy, không thể thiếu của người quản lý, nghiên cứu

và chủ doanh nghiệp, phản ánh những tư duy khoa học, căn cứ pháp lý của các chủ trương, chính sách, chế độ đã và sẽ ban hành. Đồng thời, dự báo trước những thay đổi trong quản lý để các bên liên quan có đủ thời gian nghiên cứu, tiếp thu, xử lý và tổ chức thực hiện.

Tạp chí là kênh tiếp nhận các hình thức, biện pháp, kinh nghiệm quản lý tài chính doanh nghiệp và những trăn trở, lo toan của người quản lý, chủ doanh nghiệp. Các chính sách, chế độ quản lý phản ánh đậm nét sự phong phú của cuộc sống để Tạp chí trở thành người bạn đồng hành của cán bộ quản lý tài chính doanh nghiệp.

Ngày 22/7/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành hành Quyết định 2330/QĐ-BTC về việc thành lập Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Theo đó, Tạp chí có nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về quản lý tài chính doanh nghiệp; trao đổi các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tài chính doanh nghiệp; các nhiệm vụ của ngành Tài chính, góp phần bổ sung, hoàn thiện các chính sách chế độ tài chính doanh nghiệp; giới thiệu, đăng tin, các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài ngành về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách, chế độ tài chính doanh nghiệp; phản ánh việc thực hiện những chủ trương chính sách, chế độ tài chính doanh nghiệp tại các doanh nghiệp; thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách, chế độ tài chính doanh nghiệp; phản ánh việc thực hiện những chủ trương chính sách, chế độ tài chính và hoạt động của ngành Tài chính; thực hiện

các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp giao.

Theo Quyết định này, Tạp chí được tổ chức thành 2 ban có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Trong đó, Ban Biên tập chịu trách nhiệm: Soạn thảo đề cương chi tiết, thu thập, lựa chọn thông tin, viết bài, đặt bài trình Tổng Biên tập nội dung đăng tải, kiểm tra, rà soát toàn bộ đến khi in và phát hành; tìm kiếm ảnh minh họa phù hợp với nội dung đăng tải của Tạp chí và đảm bảo trình bày maket khoa học, hợp lý; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập trong quá trình biên tập, trình bày, in ấn...

Ban Trị sự, Phát hành, Quảng cáo có trách nhiệm quản lý hoạt động thu chi, hóa đơn, chứng từ, công văn đi, công văn đến, mua sắm văn phòng phẩm... đảm bảo các điều kiện vật chất cho Tạp chí hoạt động bình thường; tổ chức công tác phát hành theo đúng quy định của Nhà nước; theo dõi số lượng Tạp chí phát hành theo tháng, quý, năm; gửi phiếu đặt mua và đơn đốc các đơn vị đặt mua Tạp chí trả tiền đúng kỳ hạn; đề xuất các khoản chi cho hoạt động đặt mua và thanh toán Tạp chí; thực hiện quảng cáo trên Tạp chí theo đúng quy định hiện hành của Tạp chí; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về nội dung và hình thức quảng cáo; theo dõi đội ngũ

cộng tác viên trong và ngoài Cục; đơn đốc việc chi trả cho các hợp đồng đã thực hiện trên Tạp chí; báo cáo tình hình quảng cáo theo từng tháng với lãnh đạo trực tiếp.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN, với tư cách là cơ quan ngôn luận của Cục Tài chính doanh nghiệp - đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; cơ chế, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại DNNN, chuyển đổi, cổ phần hóa đơn vị, tổ chức kinh tế của Nhà nước, Tạp chí đã góp phần khơi thông một số ách tắc trong quá trình chuyển đổi sở hữu đối với DNNN.

Các thông tin, bài viết chia sẻ kinh nghiệm cổ phần hóa DNNN trong nước và nước ngoài trên Tạp chí luôn thu hút được sự quan tâm đón đọc của độc giả. Những vướng mắc của doanh nghiệp về sử dụng các quỹ xí nghiệp, vấn đề đền bù thiệt hại khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đăng tải trên Tạp chí được xem là tư liệu quan trọng hỗ trợ các Bộ, ngành và doanh nghiệp trong công tác sắp xếp, đổi mới DNNN.

Đón bắt xu thế tất yếu

Thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp thay đổi cơ quan chủ quản, trực thuộc Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) theo Quyết định số 07/QĐ-TVTVN ngày 31/01/2018. Phát huy truyền thống, những ưu điểm vốn có Tạp chí tiếp tục chú trọng phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, tập trung thông tin, phản biện chính sách về lĩnh vực tài chính, thuế, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp để bạn đọc nói chung và doanh nghiệp nói riêng có thêm kênh tham khảo, áp dụng vào thực tiễn nhằm tạo ra giá trị thặng dư cao nhất.

Tạp chí có những tuyến bài chuyên sâu về chính sách thuế. Nhờ bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất là việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách nên Tạp chí đã thông tin phản biện, phối hợp với các chuyên gia thông tin đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị định,



thông tư góp phần giúp cơ quan soạn thảo có thêm kênh thông tin để hoàn thiện. Tiêu biểu như: tuyển bài về góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế; Quản lý Thuế đối với giao dịch lan đột biến; Thuế bất động sản, thuế đối với hoạt động thương mại điện tử...

Đặc biệt, tháng 6/2019, Tạp chí điện tử <https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/> chính thức đi vào hoạt động. Lượng tin bài trên Tạp chí điện tử khoảng 30 tin bài/ngày, tập trung vào đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền theo giấy phép hoạt động. Tổng số lượng tin, bài đã xuất bản đến nay là gần 17.000 tin, bài. Lượng truy cập báo điện tử đã dần tăng lên, có ngày đạt gần 15 nghìn lượt xem.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ Tạp chí Tài chính doanh nghiệp không ngừng phát huy truyền thống của đơn



vị, tích cực, chủ động và sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền. Năm 2011, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp đạt giải nhì Cuộc thi viết những kỉ niệm sâu sắc ngành Tài chính, giải C báo chí ngành Tài chính giai đoạn 2010 - 2012, giai đoạn 2012 - 2014. Lực lượng liên tục được củng cố, tăng cường và ngày càng có sự trưởng thành. Hiện nay, Tạp chí có 16 cán bộ, phóng viên.

Cùng với sự đổi mới và phát triển trong công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí, 20 năm qua Tạp chí Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc truyền tải các thông điệp, cơ chế, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, thuế, phí, lệ phí đã được Tạp chí kịp thời phản ánh đã góp phần giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế.

Với những thành tích, kết quả đạt được, Tạp chí đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2006 và 2014; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016.

BBT

Thông báo



Theo kế hoạch, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu tiên, 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) vào trung tuần tháng 6/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp xin thông báo tạm hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.